

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกันรายได้เกษตรกรรอบที่ 2 ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรแน่นอน

การประกันรายได้เกษตรกรรัฐบาลได้เริ่มนำมาใช้ในฤดูกาลผลิตข้าวปี 2552/2553 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถดำรงอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจากการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้มากกว่าโครงการรับจำนำ กล่าวคือสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง โดยเกษตรกรที่มากขึ้นทะเบียนและผ่านการทำประชาคมเพื่อเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์และได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามสิทธิ์ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหารจัดการเรื่องสต็อกที่มีปัจจัยเสี่ยงได้ค่อนข้างมาก

ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ให้ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 ในข้าวเปลือก 3 ชนิด โดยมีราคาและปริมาณประกันข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

- ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 25 ต้น
- ข้าวเปลือกปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 25 ต้น
- ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 9,500 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 16 ต้น

สำหรับการกำหนดวันใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยโครงการประกันรายได้รอบที่ 2 เกษตรกรสามารถกำหนดวันใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรองผลการขึ้นทะเบียนประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 หรือ ทพศ.1/3 และต้องอยู่ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ส่วนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้เกษตรกร สามารถได้ประโยชน์จากนโยบายการประกันรายได้ของรัฐบาล และมีเกษตรกรเข้าร่วมอย่างทั่วถึง กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันรายได้เกษตรกรจากการขายข้าวเปลือกปี 2552/53 ขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงถึงข้อแตกต่างของโครงการประกันรายได้เกษตรกร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ในประเด็นต่างๆ เช่น ชนิดพันธุ์ข้าวที่กำหนดให้เข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2 ขั้นตอนการทำประชาคมที่มีการเพิ่มคณะกรรมการระดับตำบลเข้าร่วมตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิ์ การทำสัญญาใช้สิทธิ์ของเกษตรกร สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการตั้งแต่วันที่ เก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรองความเป็นเกษตรกร หากทำสัญญาก่อนวัน เก็บเกี่ยวตามใบรับรอง ให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์ที่ได้ระบุวันใช้สิทธิ์แล้วสามารถทำได้ ในกรณีที่ยังไม่ถึงวันใช้สิทธิ์ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ และการเปลี่ยนแปลงการ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาจากทุก 15 วัน เป็นทุก 7 วัน เพื่อให้ราคา สะท้อนและใกล้เคียงกับราคาตลาด

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินมาตรการเสริมควบคู่ไปด้วย โดยการจัดทำโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก โดยให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ

ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว และ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 มีการเปิดจุดรับซื้อแล้ว
จำนวน 70 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัด ที่มีการเพาะปลูกข้าว เช่น สุพรรณบุรี
อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์
อุทัยธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2552/53 จะทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการฯ จากการขาย
ข้าวเปลือกและเข้าร่วมโครงการประกันรายได้กับรัฐบาล และสามารถป้องกัน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรรอบที่ 2 สามารถสอบถามได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5475502-4 และที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน
